

[ข้อความจากผู้ว่าราชการจังหวัดคานากาวา (วันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020)]

ผู้ว่าราชการจังหวัดคานากาวาได้ออกข้อความดังนี้ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020  
ทาง INFO KANAGAWA จึงขอนำมาประกาศเพื่อให้ทราบ

(ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความจากผู้ว่าราชการจังหวัด)

ขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กล่าวกันว่าเป็นการระบาดระลอกที่ 3 ทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยในจังหวัดคานากาวามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 140 คนทั้งเมื่อวานและเมื่อ 2 วันก่อนซึ่งถือเป็นจำนวนผู้ป่วยที่มากที่สุดที่เคยมีมาก่อนหน้านี้

สภาพการติดเชื้อภายในจังหวัด โดยถือว่าขณะนี้อยู่ในระยะการระบาด (สเตรจ) ที่ 2 (ระบาดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง) โดยหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อยู่ จะขยับขึ้นไปเป็นระยะการระบาดที่ 3 (ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว) ซึ่งคาดว่าจะทำให้จำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยในสถานพยาบาลต่าง ๆ ไม่เพียงพอ

โดยในวันนี้ ทางจังหวัดเองได้ทำการประกาศสัญญาฉุกเฉินทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลต่าง ๆ ที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทำการเตรียมจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมากขึ้น

แต่ทั้งนี้ ก็จำเป็นต้องให้บริการทางการแพทย์กับการรักษาโรคอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนในจังหวัดคานากาวาเข้ารับการรักษาพยาบาลและรับการตรวจสุขภาพ (ตรวจเช็คร่างกาย) ที่จำเป็น โดยขอให้ท่านอย่าลังเลที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาลและรับการตรวจสุขภาพ (ตรวจเช็คร่างกาย)

เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับการรักษาพยาบาลมากไปกว่านี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อไม่เพิ่มมากไปกว่านี้ แต่ในปัจจุบัน มีการแพร่กระจายเชื้อที่หลากหลาย และแพร่กระจายไปยังทุกช่วงวัย จึงอยากให้ประชาชนในจังหวัดทุกท่านตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าเชื้อไวรัสนี้มีอยู่ได้ในทุกหนแห่ง และ “กุญแจสำคัญ” คือการระมัดระวังอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องต่อไป

โดยต่อไปจากนี้ หากจะต้องปรับระยะการระบาดเป็นระยะที่ 3 หรือถึงขั้นที่จะต้องปรับเป็นระยะการระบาดที่ 4 (ระบาดในขั้นวิกฤต) ที่จะต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้น ซึ่งก็อาจจะต้องพิจารณาใช้คำสั่งที่เคร่งครัดมากขึ้น เช่น การขอให้อยู่ในบ้านไม่ออกไปไหน หรือขอให้หยุดงานหรือปิดร้าน เป็นต้น

เพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์เช่นนั้น จึงอยากขอความร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดและผู้ประกอบการทุกท่าน ในการให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม 4 ข้อต่อไปนี้ เพื่อดำเนินการจริงจังกับการป้องกันการติดเชื้อแบบพื้นฐาน

- สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม
- ทำการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์
- ใช้ฉากกันอะคริลิก เป็นต้น
- รักษาระยะห่าง, ทำการระบายอากาศ และในช่วงฤดูหนาว ขอให้ทำการเพิ่มความชื้นในอากาศด้วย

อีกทั้งขอให้ปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่แออัดยึดเยียดต่อไปอีกด้วย เช่น ทำงานจากบ้าน (ทลเวิร์ค) หรือปรับเวลาในการเดินทางไปทำงาน เป็นต้น และขอให้ประชาชนในจังหวัดทุกท่านไม่ไปร้านค้า ร้านอาหาร หรือสถานที่ที่ไม่ได้ติดป้ายแสดงการดำเนินการป้องกันการติดเชื้อ

จากนี้ไป จะเข้าสู่ช่วงปลายปีที่จะมีการจัดงานเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น งานเลี้ยงที่มีการดื่มแอลกอฮอล์ หรือการรับประทานอาหารด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ และใช้เวลานาน จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงขึ้น

จึงอยากขอให้งดการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ และกรณีที่มีการจัดงานเลี้ยง ขอให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถือว่าเป็นมารยาททางสังคมใหม่ คือ “งานเลี้ยงแบบสวมหน้ากากอนามัย” โดยขอให้สวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอด ยกเว้นตอนรับประทานอาหาร ทางจังหวัดเองก็กำลังพิจารณาถึงวิธีที่จะรณรงค์เกี่ยวกับ “งานเลี้ยงแบบสวมหน้ากากอนามัย”

จึงอยากขอความกรุณาในการทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อ โดยประชาชนทุกคนในจังหวัด เพื่อที่จะสามารถผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

วันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

ผู้ว่าราชการจังหวัดคานากาว่า คุโรอิวะ ยูจิ